

GIÁ BÁN
Số năm 1936
Số tháng 1.00
Số ngày 1.00

TIẾNG-DÂN
La Voix du Peuple
Hào-Quan

Không nên xét người và việc bằng bề ngoài.

DÂN Ý THIẾT VỚI DÂN Ý GIÁ

Nói dân ý thì nhiều phải theo đại đa số, đều ký gĩa như đã thành cái nguyên tắc nhất là ở xã hội hành hay tin-ngưỡng chính-thể đại-nghị, nhân thế mà những kẻ lợi-dụng lại trở ra cách nguy-tao dân-ý, nhưng rất cực dân-ý giã không có kết quả gì, một cái chứng rõ ràng là tấn-kịch "Hồng-hiến đổi-chế" của Viên-thế-Khai.

đồng bào trời chày một cách đáng ghê, ngày nay các người mắng chửi tôi, e ngày sau nhờ đến lời tôi mà ăn năn đã muộn... Nhưng chúng cứ mắng cứ dúi, cứ xô, ông ta đánh ôm cái độc kiến của mình, ngời thêm, trông cho lời nói của mình may không nhằm mà quốc gia-khởi mang cái họa lưu; nhưng không nay mà trúng; sau cuộc thất bại, người ta mới nhớ tới lời nói của ông, quốc hội mới cử ông ra cầm chủ quyền cộng hòa, sắp đặt công việc làm cho quần Đờ rút ra khỏi biên giới nước Pháp Libération du territoire; mà cứ quốc kinh mền nhận ông làm An-nhân.

CHUYỆN BỜI

Những chuyện không ngờ
Phải chăng bao nhiêu sự sống trên của đời mình là bấy nhiêu cái gây ra mền chằm giết? Mà không những chằm giết ở giữa chốn trường, chằm giết ở chốn trường hoặc chằm giết người thì giết; mà còn cái chằm giết lẫn hể hơn là chằm giết những người thân một của mình!

Vụ 72 xá kiện quan phủ Vinh - linh D. Ng. Phụ.

Vụ này, số trước đã đăng (trích báo "VIỆT-NAM"). Vụ tiếp được nguyên đơn, xin đăng lại để mọi người, cũng cho nhà đương cục xem xét, liệu sự có các số đang đôn chịu trách nhiệm.

Thi hành các loạt xã-hội ở Đông-dương

Theo lệnh bộ Thuộc địa đưa sang, sắp thi hành nhiều sự cải cách xã hội ở Đông-dương:

Hội đồng thương niên viện Dân hiến Trung kỳ

Ngày 10 Octobre 1936 (Ông Phạm-văn-Quảng vẫn giữ ghế Nghị-trưởng)

Trong khoảng bấy giờ, nếu có ai đến đôn-tra tình hình và cơ-linh Trung-quốc mà chỉ xem xét bề ngoài, tất nhiên phải nhận "dân Trung-quốc sung-bái quân-chủ, sung-bái Viên Hoàng đế".

Tiêng kêu của dân buôn mọi
QUẢNG-NGÀI. - Tên Nguyễn-Đạt ở làng Mỹ Khê, tổng Tĩnh châu, phủ Sơn Tịnh, có lãnh môn bài buôn mọi và dốt phá; tên lý quan đôn, tên Giáp vật, tên Ba to. Tháng 3 năm nay có thân được số lán độ 200 ang và vật hàng, chưa kịp chở về, thì xảy gặp có mọi xuống vây đồn và dốt phá; tên lý quan đôn sợ dốt người An-nam về và cũng không cho đi lại ở đồng Sơn thượng; tên lý quan đôn đi lên chỗ một chuyên, song vì Đột ở xa bay trở nên chưa đi chuyên chở được.

MỘT LỚP PHẠM NHÂN Ở LAO VINH BỊ PHÁT VẮNG
Chiều hôm 2 Octobre vừa rồi, tại lao Vinh có tuyên một lớp phạm nhân 20 người phát vắng vào Quin-sơn, đi theo chuyên tàu hỏa hành. Bọn này lâu nay bị đày ở đôn Cơn-rào, mới giải về Vinh được mấy hôm. Nghe nói theo tờ sức của Bộ cứ mỗi tỉnh phải đem vào Quin-sơn 20 người phạm để làm nhà mả...

Vi nhiều bài, nên xin gác lại
thuyết "MÔNG-THÈ-TON"
lại 1 kỳ.

Bán đầu giá vàng
Sâm-sơn được 30.750\$
Số vàng tìm được ở biên Sâm-sơn ngoài Thanh-hóa, đã đem về quỹ Nam-triều từ lâu nay.



Mấy số Mán ở miền Trung đ; Sáo-hệ được chọn đi dự lễ khách thành đường xe lửa vừa rồi.





SỮA NESTLÉ HIỆU CON CHIM SỨC KHỎE CỦA TRẺ CON NHIỀU CHẤT BỔ Bao thầu cho Chính-phủ Pháp...

Đau ngực, Đau phổi, Hen suyễn, Ho, Lao... (Advertisement for medicine)

BỨC THƠ CHO BẠN

Hai ngày về thôn quê miền nguồn

Anh N. M., Về quê! cứ mỗi năm về hoặc một hoặc hai lần, năm nào tôi cũng có vậy. Về quê! thiết cực chẳng đã mà về, vì về càng thêm buồn.

biết lấy gì nộp, không biết hoang thổ, nếu nhận lấy thì lấy gì chịu thuế cho phi, không nhận lấy thì về nhà nước, số lợi vào tay kiếm làm, khi ấy con trâu con bò lên ăn, bụi dấn nghề khổ đưa con rựa lưỡi liềm vào rừng, sẽ bị rầy rà và bất phật!

VIỆC TRONG NƯỚC

Không cho xu lại ban cho cái tất! NHƯ. - Khi 5 giờ tối ngày 7 Octobro này, có hai chàng thanh niên, mặc áo phớt trắng, ống tay màu đen trên là đường Paul Bert.

Lời than phiền về sự giảm thầy giáo THƯA-THIÊN. - Trường sơ đẳng huyện Hương thủy là một trường xưa nay học trò vẫn đông, nhưng vì không có lớp học, cho nên số học trò đến yếu lược rồi, đành phải xếp sách chữ bệ thất học Tinh trong lý, báo Tiếng dân số trước đã có đây.

Bán đấu giá quê THANH-HÓA. Quan Công sứ tỉnh Thanh hóa yết thị cho công khai được biết rằng ngày 17 tháng Octobro năm 1936, tức là ngày mùng 3 tháng 9, tại 5 giờ chiều tại tòa án tỉnh Thanh hóa...

Không chửi sao? NGHỆ-AN. - Lý trưởng làng Yên xa, xã Xuân yên (Hương nghệ), Nguyễn Thiệu, gọi bằng anh tôi là anh em phát thể dân hay đến đây, và nộp trích lục ủy một lần rồi thôi hay là mỗi năm mỗi nộp, bợ bực có phải là thuế không? Tôi nghe mấy xã thôn thì trả nhau kều này, không biết ngăn cản kêu có thuế đến đâu không.

Dân toàn hạt xin đình hoãn việc đạc điền HÀ-TĨNH. - Lần này mấy tỉnh Nam Ngãi, và ngoài Nghệ an, nghe dân sự ta thảo về việc đạc điền đã nhiều.

Quảng Bình. - Ngày tháng 3 ta, ông Trương Lập người làng Thổ nghệ, (Quảng Trạch), mới tựu ở chợ Cờ biển đến lãnh tiền của huyện Vinh trưởng Đường, bị dân về mua bắp tại hạt Long Đại.

Chơi bời sanh trọng cấp! BINH-DĨNH. - Ở vùng Tam quan gần đây có nhiều nhà bị trộm, như nhà tên Khu hoặc gọi là làng Lũc...

Thuốc ho BẮC BƯU. (Advertisement for cough medicine)

BINH HO. (Advertisement for Bin Ho medicine)

SIỀNG. (Advertisement for Siêng medicine)

KHO CHUYÊN. (Advertisement for specialized medicine)

Lời cảm ơn. (Advertisement for thanks)

HOÀNG-VĂN-ÁP. (Advertisement for a business or clinic, including an image of a baby and a product can)

